

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง           แบบฝึกหัดฆ้องวงใหญ่เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย

ผู้วิจัย             นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์

พ.ศ.                 2555

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาการ จากวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษามาจนได้ผลสรุป สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าผลการวิจัยมีความรู้สามารถสร้างแบบฝึกการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย แล้วนำไปใช้วัดประสิทธิผลจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจนั้น เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกขึ้นอย่างมีระบบตามหลักการ และวิธีการสอน และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นระยะๆ รวมทั้งสิ้น 2 ชั้น ก่อนนำไปใช้หาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างจริง นอกจากนี้ยังยึดแนวทางการทำงานตามหลักการสร้างแบบฝึกจากงานวิจัยของ เสวี เย็นเปี่ยม (2531) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการ เรียนวิชาดนตรีไทย เรื่อง การตีฆ้องวงใหญ่ โดยใช้บทเรียนโมดูล กับการสอนปกติพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียน โมดูล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ งานวิจัยของเพชรสุดา ภูมิพันธ์(2533)ที่ได้ศึกษาการ สร้างชุดจุลบท เรื่องการสีซอดัง วิชาปฏิบัติเครื่องสาย 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดจุลบท เรื่อง การสีซอดังระหว่างเรียนผ่าน เกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ทฤษฎีร้อยละ 85.74 ภาคปฏิบัติร้อยละ 74.81 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการทดสอบหลังเรียนภาค ทฤษฎีร้อยละ 81.53 ภาคปฏิบัติร้อยละ 75.00 และงานวิจัยของสุดารัตน์ ชาญเลขา (2535)ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาขับร้องเพลงไทยของนักศึกษาวิทยาลัยครูที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกจุลบทกับการสอนปกติ พบว่า นักศึกษากลุ่ม ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม

ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาด้านเนื้อหาสาระจากใบความรู้การปฏิบัติศึกษาจาก แถบบันทึกเสียงและโน้ตเพลง ครูเป็นเพียงผู้กำกับสอนซึ่งจะดูแลเรื่องเวลาและการเปลี่ยนกิจกรรม ตลอดจนคอยแก้ไขปัญหาให้แก่ นักศึกษาเท่านั้น แบบฝึกนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งแตกต่างจากการสอน แบบเดิม ที่นักศึกษาเป็นผู้เรียนเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว ทำให้นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบฝึกครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง ดนตรีที่อยู่แล้วจึงสามารถเรียนด้วยแบบฝึกได้เป็นอย่างดี ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ